



Với chúng ta, họ quên họ nghèo đói nhưng nghèo mà chúng ta hay đi thiển nguyển để đặng đàn đánh bóng tên tuổi mình.

Bài phúc âm hôm nay kể rằng: khi thầy môn đệ đi theo Chúa và luôn ở bên Chúa suốt cả ngày. Chúa nhìn lòng họ. Chúa bàn với các tông đồ để tìm ra phụng vụ an lo cho họ. Thầy nói, các môn đệ đã "bàn" rồi thầy lý với Đức Giêsu rằng "lúc bắt tông tâm", tất nhiên là gì thì dân chúng họ đi mua thức ăn! Phụng vụ là thầy nói sách. Nhưng Chúa Giêsu đã bảo các ông: "Họ không cần phụng vụ đi đâu cả, chính chúng con hãy cho họ ăn đi.". Các ông bàng hoàng sống sống vì bắt đầu đâu ra thức ăn cho bọn họ ngàn người?

Bắt đầu dĩ, các ông mới dùng phụng vụ gom góp của mọi người để chia sẻ cho nhau. Các ông cũng chỉ gom được năm cái bánh và hai con cá!". Thầy nói mà môn đệ khi đã đưa cho Chúa rồi thì "ai nấy đều ăn no nê".

Đôi khi chúng ta cũng thường quên người nghèo ở bên chúng ta. Đôi khi chúng ta vẫn sống sống với người ở bên chúng ta nhưng họ đang sống trong cơn đói, thì họ vì chúng ta.

Họ là những cha mẹ già già yếu thêm một chút tình người của cha mẹ con mà cứ đi lo cho nó những lời nói họ ở trong cơn đói nhà.

Họ là những người và thêm một chút quan tâm của người chúng ta bù đắp lại cuộc đời và làm lũ chúng ta cứ cứ vì chúng ta.

Họ là những người hàng xóm láng giềng tốt bụng luôn sẵn lòng giúp chúng ta những người cần chúng ta thì quên quan tâm thì họ.

Những người chúng ta luôn ao ước có thể góp sức làm thay đổi thế giới. Chúng ta ao ước có thể làm những chuyện phi thường, những chuyện siêu phàm để mang lại hạnh phúc cho loài người. Thầy nói, dĩ nhiên là không bao giờ xảy ra vì chúng ta chỉ là người phàm nên chẳng có thể làm những chuyện bình thường mà thôi! Dĩ nhiên mà chúng ta có thể làm thay đổi thế giới này là bằng chính những hành động như những người khác của mình, những công việc của bọn họ, những công việc của họ nguyển hy sinh vì lợi ích tập thể để là những công việc góp phần thay đổi thế

giới. Vâng chúng ta chỉ cần làm một việc nào đó với tất cả sự yêu thương và tình cảm chân thành là chúng ta đang làm việc để giúp đỡ, giúp đỡ gánh nặng cho tha nhân.

Khi chúng ta giúp đỡ người khác chỉ với một hành động nhỏ thôi chúng ta cũng làm nên những điều to lớn để với người khác như những việc nhỏ giúp đỡ và cần những người xung quanh.

Không cần làm những chuyện phi thường mà chỉ cần làm những việc nhỏ những việc nhỏ mà một tình yêu chân thành với nó có thể làm với đi bất bao nhiêu muộn, đau khổ cho tha nhân.

**\*CỦNG NGUYỄN VÀ SỐNG CỘNG NGUYỄN: NHỜ ĐỨC CHÚA GIÚP, CHÚNG CON QUYẾT TÂM là những con người biết đóng góp phần nhỏ bé của mình để làm với những đau khổ, đói nghèo cho những người chung quanh. CHÚNG CON biết quan tâm đến người bên cạnh của mình và KHÔNG QUÊN để ai bị nghèo đói hay bị quên Amen**

Lm.Jos T. Duy Tuyển

-----